



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๐

เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุขและแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.cola.kku.ac.th/> งานวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อการบริการวิชาการ หัวข้อย่อยโครงการฝึกอบรมสัมมนา



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน นางอุรา สมณา โทร. ๐๖ ๔๙๑๗ ๐๕๒๖



ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๒๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุขและแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.cola.kku.ac.th/> งานวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อการบริการวิชาการ หัวข้อย่อยโครงการฝึกอบรมสัมมนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ , ๐๘๑ - ๑๗๔๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เลขที่รับ..... ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
วันเดือนปี.....  
เวลา..... น.

## ด่วนที่สุด

ที่ อว.660301.17/ว1518



วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น 40002

ก.พอ  
เลขที่รับ ๑๐๔๕  
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

19 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำได้กำหนดจัดอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และอาหารเย็น)

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของต้นสังกัด สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และอาหารเย็น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-203-124 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 422 1688 (นันทนา สุทธิประภา) หรือทาง E-mail:nuntsu@kku.ac.th และสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่ <https://www.cola.kku.ac.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว



QR CODE รายละเอียดประกอบโครงการและการสมัครออนไลน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์)

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทรศัพท์ 043-203124 ต่อ 50911 โทรสาร 043-203875





## โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่  
การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒”

โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

### ๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกชื่อเป็นอื่น ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะสุดท้ายของแผน ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับดีขึ้นไป โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับผลการประเมินความพร้อมระดับดีเลิศสามารถรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทั้งจังหวัดหรือตามจำนวนที่ประสงค์รับการถ่ายโอน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๙ แห่ง ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อม ผลการประเมินพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศและดีมาก และจะได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักในความสำคัญของบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับการบริการสุขภาพขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เต็มที่ ย่อมจะทำให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับหลักการ “สร้างนำซ่อม” และ “การไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับภารกิจด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิตาม พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมีเนื้อหาวิชาตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและการจัดการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ การเงินและการคลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารงานสาธารณสุข ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมเป็นคณะวิทยากร

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ๓. ขอบเขตเนื้อหาสาระของหลักสูตร

๓.๑ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๒ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙๙.๓/ว ๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๕ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓.๖ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่

- ประกาศ เรื่อง บริการสุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง)

- ประกาศ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๑๗ วรรคสาม)
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๒๐)
- ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มาตรา ๒๒ วรรคสี่)
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งต่อผู้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศ เรื่อง กลไกและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๓๐)
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)
- ประกาศ เรื่อง การกำหนดให้แพทย์อื่นทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)

#### ๔. กลุ่มเป้าหมาย

##### ๔.๑ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
- ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกิจด้านสุขภาพ

##### ๔.๒ บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

#### ๕. ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

#### ๖. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าเอกสาร คู่มือ ตัวอย่าง แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางวิทยากร และค่าจัดสถานที่อบรม



#### ๖.๑ การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรม

๖.๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)

๖.๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดกระทรวง กรม และราชการส่วนภูมิภาคสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

#### ๖.๒ การเบิกจ่ายค่าที่พัก พาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

๖.๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

๖.๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดกระทรวง กรม และราชการส่วนภูมิภาคสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

### ๗. รูปแบบการจัดอบรม

#### ๗.๑ บรรยาย อภิปราย

๗.๒ แบ่งกลุ่มย่อย ชักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและอาจจะเกิดขึ้นในการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

### ๘. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

- |   |  |
|---|--|
| ๘.๑ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                      | ประธานคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| ๘.๒ นายกิตติพงศ์ เกิดฤทธิ                     | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   |
| ๘.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                       |
| ๘.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์    | คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น                                       |

### ๙. คณะวิทยากร

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ๙.๑ นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง      | รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                            |
| ๙.๒ นายทองดี มุ่งดี              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ<br>สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| ๙.๓ นางสาวภัชร์จิรย์ ธัชเมฆรัตน์ | หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ<br>กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    |

### ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสาธารณสุข

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และเข้าใจมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

#### ๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

โทรศัพท์: ๐๔๓ ๒๐๓ ๑๒๔

โทรสาร: ๐๔๓ ๒๐๓ ๘๗๕

Website: <https://www.cola.kku.ac.th>

#### ๑๒. การรับสมัคร

๑๒.๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๐๓ ๑๒๔ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๔๒๒ ๑๖๘๘ และ Line Application: skypine2499 (คุณนันทนา สุทธิประภา) หรือทางE-mail: [nuntsu@kku.ac.th](mailto:nuntsu@kku.ac.th) และสามารถ Download เอกสารและใบสมัครได้ที่ <https://www.cola.kku.ac.th/> หรือ Facebook Page วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๒.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

๑) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๕๕๑ ๔๐๒ ๐๗๕๔ ชื่อบัญชี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม Pay-in Slip ที่วิทยาลัยกำหนดสำหรับการฝึกอบรมชำระได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

๒) ชำระผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์ในเว็บไซต์วิทยาลัย <https://www.cola.kku.ac.th/>

๑๒.๓ เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก หรือ Pay-in Slip (กรณีระบุชื่อผู้สมัคร หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก หรือ Pay-in Slip เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ) ทางหมายเลขโทรสาร ๐๔๓ ๒๐๓ ๘๗๕ ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือทาง E-mail: [nuntsu@kku.ac.th](mailto:nuntsu@kku.ac.th) หรือทาง Line ID: skypine2499

\*\*\*\*\*



กำหนดการโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่  
การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562”

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 “รายละเอียดภารกิจถ่ายโอนและการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่”

11.00 - 13.00 น.

รายงานตัวและลงทะเบียน

- ลงทะเบียน
- รับเอกสารประกอบการอบรม

13.00 - 13.30 น.

แนะนำหลักสูตร โดย

๑. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. รศ.ดร. ชัยเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ที่ปรึกษาโครงการ

13.30 - 16.30 น.

การบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ กสพ. และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา  
สุขภาพระดับพื้นที่

วิทยากร: นางสาวภัชร์จิรัชต์ รัชเมธรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยวิทยากร: อาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่  
อบจ. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ตามประกาศ ก.ก.ถ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60  
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด
- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 08199.3/ว 549 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 “การบริหารเงินบำรุงและกำลังคน รพ.สต.”

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ  
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

วิทยากร: นางสาวภัชร์จิรสม์ อัมเมฆรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยวิทยากร: อาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การตั้งงบประมาณเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอน  
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การใช้จ่ายเงินบำรุงและการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การดำเนินการเกี่ยวกับการรับส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน
- การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุง

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน  
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วิทยากร: นางสาวภัชร์จิรสม์ อัมเมฆรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยวิทยากร: อาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่  
ปฏิบัติงานให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุขและมาตรฐานการจัดบริการ  
สุขภาพปฐมภูมิ”

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยากร: นางสาวภัชร์จิรสม์ อัมเมฆรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยวิทยากร: อาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านรายรับและเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอน
- การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านรายจ่ายและแนวทาง การตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขตามภารกิจถ่ายโอน แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี) และนโยบายรัฐบาล

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

การบริหารหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

วิทยากร: 1. นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิทยากร: 2. นายทองดี มุ่งดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยวิทยากร: อาจารย์จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ความสำคัญของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- กลไกการบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
- บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- มาตรฐานการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- แนวทางการยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- ความสำเร็จในการบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

16.30 – 17.00 น.

พิธีปิดการฝึกอบรม

หมายเหตุ ๑. กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

๓. ใบประกาศนียบัตรจะส่งให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์หลังการฝึกอบรม

\*\*\*\*\*





**COLA  
KKU**

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-3124 โทรสาร. 0-4320-3875

ส่วนที่ (1) สำหรับผู้สมัคร

**แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร/ใบสมัคร(ต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน จึงถือว่าการสมัครสมบูรณ์)**

ชื่อ - สกุล (ผู้สมัคร) _____	
หน่วยงานต้นสังกัด _____	ตำแหน่ง _____
ที่อยู่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____	
โทรศัพท์ _____	LINE ID _____ E-mail _____
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน (บาท)</b>
<p>ค่าลงทะเบียนนอม หลักรัฐ "การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562"</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร</p> <p>หมายเหตุ: 1. หลักรัฐสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันและสถานที่ในการอบรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่</p> <p>2. หลักรัฐสงวนสิทธิ์ในการบริหารจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละรุ่นเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของทุกฝ่าย</p> <p>ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร **โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินกับธนาคาร**</p>	3,900.-
<b>ตัวอักษร (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)</b>	<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b> 3,900.-
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน ผู้รับเงิน..... (ลงลายมือชื่อและประทับตรา)
<p>กรุณานำเอกสารลงทะเบียนฉบับนี้ ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่มีรายชื่อตามใบแจ้งนี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ</p> <p>การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ดำเนินการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>สอบถามรายละเอียดติดต่อที่โทร.043-203124 , 089-422-1688 โทรสาร 043-203875 E-mail : nuntsu@kku.ac.th, Line ID: skypine2499</p>	

**↑ ส่วนสำหรับผู้สมัคร**

ส่วนที่ (2) สำหรับธนาคาร

	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. โทรศัพท์. 0-4320-3124 โทรสาร. 0-4320-3875	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอย มข. 549-100011-4 (10 บาท) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรีประชาสโมสร Br.0411 (15 บาท) SERVICECODE : KKU2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาซอย มข. COM CODE : 8837 (10 บาท)
ชื่อ - สกุล (ผู้สมัคร) _____		
โทรศัพท์ _____		
<b>รายการ</b>	<b>Ref No1.</b>	<b>Ref No2. เบอร์โทรศัพท์</b>
<p>ค่าลงทะเบียนนอม หลักรัฐ "การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562"</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร</p>	1012062565	
จำนวนเงินทั้งสิ้น .....3,900.-..... บาท (.....สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....) ตัวอักษร	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only	
	ผู้รับเงิน / Received By	
	ผู้รับมอบอำนาจ /Received By	
ชื่อผู้นำฝาก ..... เบอร์โทรศัพท์.....		